

จับตา 15 วันอันตราย 'ยุบสภา' ก่อนลงมติ รธน.

การนัดพบที่ปิดลับ-กึ่งเปิดเผย ระหว่าง พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา กับขุนพลเศรษฐกิจจากพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน ณ โรงแรมวีเจนท์ เมื่อค่ำวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา ส่งผลสะท้อนให้เกิดรอยร้าวในพรรคร่วมรัฐบาล ลึกเกินกว่าที่คาดคิด

การประชุมวงใหญ่ในคืนวันนั้น ฝ่ายรัฐบาล มี นายวีรพงษ์ รามางกูร, พล.ต.ทักษิณ ชินวัตร รองนายกรัฐมนตรี, นายทอง พิทยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, นายไพโรจน์ เปี่ยมพงษ์สานต์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี, นายภูมณ ปรียานาโฆ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส่วนฝ่ายค้านมี นายธวัชวิทย์ นิยมมานเหมินท์, นายสุภชัย พานิชภักดิ์, นายปองพล อดิเรกสาร, ฯลฯ เข้าร่วม

แม้ทุกคนในวงหารือ จะยืนยันตรงกันว่า เนื้อหาการพูดคุย อาจไม่ควรอยู่เฉพาะปัญหาเศรษฐกิจ อันมีเรื่องการส่งออก และค่าเงินบาท เป็นประเด็นหลัก ไม่มีการพูดถึงการเมือง หรือการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ตามที่มีข่าวปรากฏออกมาแต่อย่างใด

อีกทั้งเป็นการพบปะหารือโดยที่ พล.อ.ชาติชาย ยังไม่ยอมรับและเห็นชอบด้วยมาก่อนแล้วก็ตาม

แต่ดูเหมือน นายสนาะ เทียนทอง เลขาธิการพรรคความหวังใหม่จะไม่คิดอย่างนั้น

นายสนาะ และพลพรรคกลุ่มวังน้ำเย็น รวมถึงอีกหลายปีกในพรรคความหวังใหม่ เชื่ออย่างหวาดระแวงว่า พรรคชาติพัฒนา กำลัง "เล่นไม้ซื่อ" กับรัฐบาล

ปรากฏการณ์ที่ นายสนาะ เทียนทอง แสดงความไม่พอใจถึงขั้นหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมากระหน่ำกระแหนกกลางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา และยังคงเคี้ยวเข้าไปตามหาความจริงเอาที่แก่นนำพรรคชาติพัฒนา ถึงกลางที่ประชุมพรรค



ชาติพัฒนา เป็นปรอทรดับดับคุณภาพหนึ่งแห่งความไม่พอใจได้อย่างเด่นชัดยิ่ง ไม่แต่เท่านั้น การปล่อยให้ไพร่พลระดับหางแถวอย่าง นายภูมณ นิยมมานเหมินท์ เทียบชั้นเปิดฉากโจมตี พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ อย่างไม่มีวันหวั่นไหว ยิ่งทำให้ความสับสนของสองพรรคยิ่งเลวร้ายขึ้นเป็นลำดับ

นายภูมณระบุว่า ในช่วงที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเชื่อว่าพรรคชาติพัฒนา จะเป็น

เหมือนพรรคพลังธรรม 2 โดยจะหาหนทางบีบ พล.อ.ชาติชายให้ลาออก เพื่อที่จะให้ พล.อ.ชาติชายขึ้นเป็นนายกแทน

"...เราทราบมาตลอดว่า นายชาติชายขึ้นที่จะเป็นนายก..." (ข่าวสด - 10 กันยายน) ความไม่พอใจของนายสนาะและพรรคความหวังใหม่ คือบทบาทของพรรคชาติพัฒนานั้น ไม่ได้เพิ่งปรากฏขึ้นจากกรณีนี้ หากแต่เป็นความหวุดหวิดที่สะสมมาตลอดในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

หนึ่ง, การแสดงบทบาท "หัวหอก" กดดันคือ พล.อ.ชาติชายยอมรับร่างรัฐธรรมนูญ และประกาศเป็นมติ 6 พรรคร่วมรัฐบาล เมื่อเย็น-ค่ำวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา สร้างความขุ่นใจให้กับนายสนาะ และแกนนำรัฐบาลที่ต่อต้านร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ อย่างรุนแรง

สอง, การวางถ่ายอย่างเอาจริงเอาจังถึง 2 ครั้ง 2 ครวของ นายสุวัจน์ ธิปศักดิ์ เลขาธิการพรรคชาติพัฒนา ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คอความพยายาม "ทิ้งทวน" ของนายสนาะที่เสนอเปลี่ยนแปลงการชำระค่างานโครงการก่อสร้างทางด่วนสายบางนา-บางพลี-บางปะกง ให้บริษัท.การช่าง จากตัวสัญญาใช้เงินมาเป็นการกู้เงินเสมาชำระ วงเงินกว่า 18,000 ล้านบาท

สาม, ผู้คิดเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้าน ที่พุ่งเป้าเข้าใส่ พล.อ.ชาติชายคนเดียว โดยไม่แตะต้องพรรคชาติพัฒนา ยิ่งเป็นการตอกย้ำความเป็น "พันธมิตรต่างขั้ว" ระหว่างพรรคประชาธิปไตยกับพรรคชาติพัฒนา ที่พรรคความหวังใหม่หวาดระแวงมาตลอดเวลา

ในขณะที่ห้วงเวลานับจากนี้ไปจนถึงวันเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ และก่อนถึงวันลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญ สถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจมีอัตราความผันแปรที่รวดเร็วและรุนแรง

ไม่มีหลักประกันใดๆ เลยว่า พรรคชาติพัฒนาจะร่วมหัวจมท้ายกับพรรคความหวังใหม่ในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่จะกำหนดควมมีขึ้นในวันที่ 24-25 กันยายน และลงมติในวันที่ 26 กันยายน

พรรคความหวังใหม่จะทำอย่างไร หากถูกพรรคร่วมรัฐบาล "เบียด" ในการลงมติไม่ไว้วางใจ พล.อ.ชาติชาย

การดึงเกมให้การโหวตรับร่างรัฐธรรมนูญทอดระยะไป 15 วันตามข้อบังคับ ซึ่งไปตรงกับวันเสาร์ที่ 27 กันยายน หลังการลงมติไม่ไว้วางใจ 1 วัน เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่จะเอื้อประโยชน์สำหรับพรรคความหวังใหม่

เป็นการหยิบยกลวชี่เงื่อนไขร่างรัฐธรรมนูญมาใช้เกมการเมืองได้อย่างสอดคล้องยิ่ง

แม้ พล.อ.ชาติชายจะประกาศต่อหน้าผู้สื่อข่าวที่เดินทางไปให้กำลังใจที่ท่าเนียบรัฐบาลเมื่อวันพุธที่ผ่านมา จะไม่ลาออกและไม่ยุบสภาก่อนที่รัฐสภาจะลงมติผ่านร่างรัฐธรรมนูญ

แต่ถ้าเกิดพรรคร่วมรัฐบาลเบียดในวันลงมติ หรือสื่อเค้าว่าจะมีการเบียดก่อนวันลงมติไม่ไว้วางใจ จะเปิดช่องให้ พล.อ.ชาติชายสามารถใช้ไม้ตาย "ยุบสภา" ทันที ในวันที่ 25 หรือ 26 กันยายน

อันเป็นห้วงเวลาที่เหมาะเจาะอย่างยิ่ง สำหรับ พล.อ.ชาติชายและพรรคความหวังใหม่ เพราะ

- 1) การยุบสภาก่อนวันลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญ จะทำให้การเลือกตั้ง และการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ดำเนินไปตามปกติเก่า ตามรัฐธรรมนูญฉบับเก่า
- 2) จะส่งผลให้การลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะมีสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ นั้นหมายถึง การยืดเวลาในใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกไปอีกยาว-นาน เพราะแม้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะประกาศใช้ในเวลาใดก็ตาม แต่ผลในทางปฏิบัติในหลายมาตรา ยังจะต้องรองจนกว่าจะหมดอายุสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่เพิ่งเลือกเข้ามาภายหลังการยุบสภา

ครบโคที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่มีผลบังคับใช้สมบูรณ์แบบ ครบถ้วนโครงสร้าง และกลไกแห่งระบบการเมือง ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

เพียงเท่านั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับการต่อลมหายใจของ พล.อ.ชาติชาย อดิเรกสาร และพรรคความหวังใหม่